

● “บักตู” ย้ำรัฐอธิปไตยยังต้องให้อยู่

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า วันนี้อำนาจรัฐอธิปไตยที่รัฐบาลและ คสช.ยังต้องให้อยู่ มีความจำเป็น ทั้งนี้เพื่อจะรักษาเสถียรภาพในบ้านเมือง และมีการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการปฏิรูป ในกรณีที่กฎหมายยังไม่มี หรือไม่พร้อม หรือต้องการให้เกิดการบูรณาการและมีการตรวจสอบ เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นต้องมีอยู่ รัฐบาล และ คสช. ช่วงนี้จำเป็นต้องเข้มงวดกับทุก ๆ เรื่องที่มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง ความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ เรื่องการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ก็ขอความร่วมมืออย่าต่อต้านขัดขวางกันเลย ต้องเข้าใจคำว่ารัฐอธิปไตย สิ่งใดที่จำเป็นก็ต้องตัดสินใจในการใช้มาตรา 44 อยากให้ทุกคนเดือนตนว่า อย่าทำผิดกฎหมาย หรือขัดคำสั่ง คสช. ส่วนใหญ่จะอ้างว่าประชาธิปไตย ละเมิดสิทธิมนุษยชน

“วันนี้ก็มีการต่อต้านหาว่า ผมละเมิดสิทธิมนุษยชน ใช้อำนาจเผด็จการ เพราะหลายอย่างมีความเสียหายที่ผ่านมาก็มีการหมกหมมปัญหาทั้งหมด ใครมีอำนาจก็ไม่ได้แก้ไข เกิดขึ้นเป็นเวลานาน วันนี้กราบเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าอำนาจรัฐอธิปไตยที่ผมให้อยู่ยังคงมีอยู่ ฉะนั้นหากใครจะเรียกร้องอะไรก็ขอให้ไปตามกฎหมายและคำสั่งของ คสช. จะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้” พล.อ.ประยุทธ์ ระบุ

● “บักป้อม” จ่อถกหน่วยมั่นคงสงมาเพีย

ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ มอบหมายให้กวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพล มาเพียในท้องถิ่นต่างๆ ภายใน 6 เดือนว่า ต้องดำเนินการให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยจะนำ คสช. กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาประชุมหารือเพื่อดำเนินการร่วมกัน ยืนยันว่าไม่ใช่การปราบปราม แต่เป็นการดูแลเรื่องอาชญากรรม เนื่องจากยังพบว่ามีการใช้อาวุธสงครามอยู่มาก โดยจะลงไปดูทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ส่วนผู้มีอิทธิพลนั้นมีหลายอย่าง ผู้มีอิทธิพลทางดีก็มี แต่ถ้าไม่ดีก็ต้องดำเนินการ อยากรู้ก็ตามไม่ได้อะไรลงพื้นที่ใดเป็นพิเศษ

● ไปเขมรไม่ได้คุยพลังงาน-ชดลือไปเรื่อย

พล.อ.ประวิตรยังกล่าวถึงการเดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชา ร่วมกับ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน ว่า เป็นการเดินทางไปคุยนอกรอบ ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องความร่วมมือด้านพลังงานของทั้งสองประเทศ เพราะเรื่องเหล่านี้ต้องนำเข้าไปประชุม ครม. เพื่อพิจารณา ก่อนในทุกเรื่อง “ไปลือกันเรื่อยเรื่อย ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย ไปคุยกันเฉยๆ แต่ยังไม่ได้คุยเรื่องพลังงาน รวมถึงเรื่องก๊าซต่างๆ เพราะคุยไม่ได้ ถ้าคุยต้องมีแบบแผน เนื่องจากเป็นเรื่องระหว่างประเทศว่าจะเริ่มต้นกันอย่างไร เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ไม่ใช่เราไปคุยว่าเรื่องพลังงานว่าจะทำแบบนี้หรือแบบนี้ ยังไม่ได้ทำอะไร” พล.อ.ประวิตร กล่าว